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บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค      1)  เพื่อศึกษาชีวประวัติของชัยคฺดาวูด บิน  
อับดุลลอฮฺ อัล-ฟะฏอนีย         2)   เพื่อศึกษาแนวคิดทางการศึกษาของชัยคฺดาวูด บิน อับดุลลอฮฺ 
อัล-ฟะฏอนีย        3) เพื่อศึกษาบทบาททางการศึกษาของชัยคฺดาวูด บิน อับดุลลอฮฺ อัล-ฟะฏอนีย 

จากการศึกษาพบวา 
1. ชัยคฺดาวูด บิน อับดุลลอฮฺ บินอิดรีส อัล-ฟะฏอนียเกิดที่หมูบานกรือเซะจังหวัด

ปตตานีในปฮ.ศ. 1183/ปค.ศ.1769 ทานไดเร่ิมการศึกษาตอนอายุไดประมาณ 5 หรือ 6 ขวบ   จาก
ครอบครัวของทานเอง ทานไดศึกษาที่ปอเนาะในปตตานีเปนเวลา 5ป ที่อาเจะห 2 ป และทานก็ได
ศึกษาตอที่นครมักกะฮฺเปนเวลา 30 ปและที่มะดีนะฮฺอีก 5 ปจนกระทั้งทานไดกลายเปนอุลามาอฺที่
ยิ่งใหญทานหนึ่งแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีตํารางานเขียนอยางมากมาย ทานมีความชํานาญใน
สาขาวิชาฟกฮฺตามสํานักคิดของอิหมามชาฟอีย สาขาวิชาอุศูลุดดีนตามสํานักคิดของอิหมามอะบู 
อัล-หะสันอัล-อัชอารียและสาขาวิชาตะเซาวุฟตามเฏาะรีเกาะฮฺชะฏอริยะฮฺ และทานไดรับฉายานาม
วา อัล-อาลิม อัล-อัลลามะฮฺ อัล-อารีฟ อัล-ร็อบบานียซ่ึงเปนตําแหนงสูงสุดทางวิชาการและไดรับ
การแตงตั้งเปนผูนําหัจญคนมลายูคนแรกจากรัฐบาลอุษมานียะฮฺ ทานไดเสียชีวิตที่เมืองเฏาะอิฟ วัน
พฤหัสบดี เมื่อวันที่ 22 เดือนเราะญับ ปฮ.ศ. 1263 /ปค.ศ. 1842 ศพของทานไดฝงไวไกลเคียงกับศพ
ของทานอับดุลลอฮฺ บิน อับบาส ซ่ึงเปนลูกพี่ลูกนองของทานนบีมุหัมหมัด b  

2. ชัยคดาวูด บิน อับดุลลอฮฺ อัล-ฟะฏอนียมีแนวคิดทางการศึกษาที่โดดเดน
โดยเฉพาะแนวคิดในดานผูเรียน ผูสอน ความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนและผล สัมฤทธ์ิทาง
การศึกษา คือ ผูเรียนทุกคนจําเปนตองศึกษาเกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่เปนฟรฎอีนและ ฟรฎกิฟายะฮฺ 
ผูเรียนและผูสอนตองมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม อดทน เอื้อเฟอเพื่อแพ โอบออมอารี มีความ
บริสุทธิ์ใจ ตระหนักถึงหนาที่ที่ตนเองตองรับผิดชอบ ผูสอนกับผูเรียนตองมีความ สัมพันธที่ดีตอ
กัน ผูสอนมีหนาที่ตองสอน ช้ีแนะและปลูกฝงผูเรียนเพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงวิชาที่จําเปนตอง
เรียน มีความพากเพียรและมุมานะในการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผูเรียนสามารถปฏิบัติ
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ศาสนกิจถูกตองตามหลักชะรีอะฮฺ เปนบาวที่รักยิ่งของอัลลอฮฺ ไดรับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ 
หางไกลจากไฟนรกและไดรับผลตอบแทนสวนสวรรคจากอัลลอฮฺในวันอะคิเราะฮฺ 

3.ชัยคดาวูด บิน อับดุลลอฮฺ อัล-ฟะฏอนียเปนอุลามาอฺที่โดดเดนและมีบทบาทเปน
อยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของทานในดานการสอนและการเขียนตํารา ทานไดรับการยก
ยองวาเปนอุลามาอฺที่เขียนผลงานภาษามลายูและภาษาอาหรับทั้งที่เปนผลงานชิ้นเล็กและใหญ 
ครอบคลุมหลายสาขาวิชา ผลงานของทานไดรับการตีพิมพและนํามาใชเปนหนังสือแบบเรียนซึ่ง
เปนตําราหลักในสถาบันศึกษาปอเนาะทั้งในประเทศและตางประเทศ นับแตอดีตจนถึงปจจุบัน เชน 
ตํารามุนยะฮฺ อัลมุศ็อลลีย อัล-ดุรฺ อัล-สะมีนและญัมอฺอัล-ฟะวาอิด เปนตน และทานยังสามารถเปนผู
บุกเบิกในการสรางอุลามาอฺคนสําคัญๆหลังจากทานอีกมากมายเชนชัยคฺวัน    มูสา  อัล-ฟะฏอนีย 
ชัยคฺอับดุลเศาะหมัด ปูลัยจนดง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียและชัยคฺมุหัมหมัด บิน   อิสมาอีล ดาวู
ดีย อัล-ฟะฏอนียเปนตน.    
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ABSTRACT 
  

This research aims at: 1) studying the biography of Syeikh Daud bin 
Abdullah   al-Fatoni, 2) his educational philosophy, and finally, 3) his role in the development of 
education. 

The findings are as follows: 
1) Syeikh Daud was born in the village of Kresik, Pattani Province, in           

1183H .  / 176 9 AD. He began his first education in his family at about the age of five or six, then 
studied in Patani local schools for five years, after which he proceeded to Aceh in Indonesia for 
two years. Later, he pursued his studies in Macca for a thirty years period, followed by five years 
in Medina. Syeikh Daud meritocraticlly obtained the rank of the renowned scholars in South-East 
Asia, authoring many books in Islamic Studies. He became an astute scholar in the science of 
jurisprudence on the doctrine of Imam Shafe’e - may Allah have mercy on him- and in the    
Usul-din based on the teachings of Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, as well as in Sufism, following 
the Shatariyyah School. The scholar received the honorary title of "The Most-Versed Scholar", 
which was the highest rank in Islamic sciences then. He also was appointed as the first "Officer of 
Hajj" for the Malay people under the Ottoman State. Syeikh Daud passed away in the city of Taif, 
on Thursday, 22 Rajab 1263H ./1846A.D., and was buried in Ma’alla graveyard near the tomb of 
Abdullah ibn Abbas, the cousin of the Prophet (PBUH). 

2) Syeikh Daud has a distinct thought in education, especially with regard to the 
Learner-Teacher relationship, and the outcome result in the educational process. He sees that 
learner should give priority to the most important elements before the facultative maturity. 
Additionally, learner should maintain a good moral character, such as patience, generosity and 
devotion, etc. The teacher is responsible for the learner’s education and guidance in order to urge 
the learner to focus on the most important educational elements and subjects. He is also 
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responsible for the moral behavior of the learner; because the student is the goal and the result in 
the educational process. All this aims at enabling the learner for the worldly life and religious 
duties in order to gain the consent of Allah, and escape from His punishment. 

3) Syeikh Daud is a distinguished scholar with   a prominent role in terms of 
educational and authoring. He is known through his science and authorship in Malay and Arabic, 
covering numerous areas of science and the arts. A wide range of his books have been published 
and used in formal education throughout various countries of Southeast Asia, in both the past and  
present, for instance, books as: "Munyat al Mussali", “Al-durr   al-thamin”, “Jam’ul 
Fawa’id”, and others. Also, he pioneered the emergence of a number of scholars in South-East-
Asia such as: Syeikh wan Musa al-Fatoni, Syeikh Abd al-Samad al-Fouly Shanduni al-Kalantani 
al-Malizi, Syeikh Muhamed Ismail Daudi al-Fatoni, and many more. 
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 فكر الشيخ داود بن عبد االله الفطانى ودوره فى التربية والتعليم      :اسم الرسالة
  السيد دوروسيه ماسايا            :الاسم 

  الدراسات الإسلامية        :التخصص
  ٢٥٥٣العام الدراسي    

   
  مستخلص البحث

  
        د بن عبد االله الفطانى، الشيخ داودراسةَ سيرة ) ١: استَهدف هذا البحثُ

 . دراسة دَوْرِه في تطوير التعليم) ٣ودراسة فكره التربويِّ التعليميِّ، وأخيرًا، ) ٢
  :أما النتائج التي توصلت إليه هذه الدِّراسة، فهي كالآتي

ني، الشيخ داود بن عبد االله بن إدريس الفطاني مَولُودٌ بقرية كرسيك محافظة فطا) ١
درس ئلته في حوالي السِّن الخامسة أو السادسة، ثمَّ  بدأ تعليمه الأول في عا.م١٧٦٩ ./ه١١٨٣عام 

بعد ذلك، واصل . سنتين بإندونيسيا لمدةرحل بعدها إلى آتْشيه بمدارس فطاني لمدة خمس سنوات، 
ما بَرِحَ الشيخُ داود أنْ . لمدة خمس سنواتٍ سنة، ثم بالمدينة المنورة لاثيندراساته بمكَّة المكرمة لمدة ث

العديدَ من الكتب والمؤلفات، وغدَا عالمًا ماهرًا في جنوب شرق آسيا، فألَّف كبار العلماء أصبح من 
هب الإمام أبي مذهب الإمام الشافعي رحمه االله، وفي علم أصُول الدِّين على مذفي علم الفقه على 

العالمُ "حصلَ على لقب الشرف .  التصوف على الطَّريقة الشطاريةالحسن الأشعريِّ، وكذلك في
للملايويين " أمير للحج"كما عُيِّن أول . ، وهو أعلى مرتبةٍ في العلم آنذاك"العلاَّمة العارف الرباني
 رجب سنة ٢٢هذا، وقد توفي الشيخ داود بالطائف، يوم الخميس. لدى الدولة العثمانية

 ).ص(ابن عمِّ النبي ودُفن بمقبرة المعلا قريبًا من قبر عبد االله بن عباس . م١٨٤٦./ه١٢٦٣
ق الشيخ داود بن عبد االله الفطاني ذو فكرٍ مُتَميِّز في التعليم، خصُوصًا ما يتعلَّ) ٢

فلا بد للمتعلِّم من الاهتمام بفروض . بالمتعلِّم وعلاقته بالمعلِّم، والنتيجة المتوخاة في العملية التعليمية
بالإضافة إلى التحلي بالأخلاق الحميدة من صبر وكرَم . العين، قبل فروض الكفاية في التعليم

لتعليم والإرشاد من أجل حثِّ المتعلِّم على الاهتمام والمدرِّسُ مسؤُولٌ عن ا. وإخلاص نية، وغيرها
كذلك هو مسؤولٌ عن ذيبهم؛ لأنَّ المتعلِّم هو الهدفُ والنتيجة والمحْوَر في . بالمواد التعليمية المهمة

نجو من عذابه هذا؛ ليقوم الدارسُ بواجباته الشرعية، وليحظى برضا االله تعالى، وي. العملية التعليمية
  .وجزاء بالجنة في الآخرة
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الشيخ داود بن عبد االله الفطاني من العُلَماء المميزين، له دورٌ بارزٌ في الناحية ) ٣
باللُّغة الملايوية والعربية، وهي تُغطِّي وقد اعتُرِف له بالعلم ووَضْع المؤلَّفات الكثيرة التعليمية والتأليف، 
ن العُلُوم والفنون، وقد تمَّ نَشرُ الكثير منها، وهي كُتُبٌ مستخدَمةٌ في التعليم مجالاتٍ عديدةً م

، "مُنْيةُ المصلِّي"كتاب : الأساسيِّ النِّظاميِّ في كثيرٍ من بُلدان جنوب شرق آسيا قديمًا وحديثًا، مثل
دًا كون الكثير من العُلماء، كما أنه يُعد رائ. ، وغيرها"جمع الفوائد"وكتاب " الدر الثَّمين"وكتاب 

الشيخ وان موسى الفطاني، والشيخ عبد الصمد الفولي شوندوني الكلانتاني الماليزي، والشيخ : أمثال
  . كثير وغيرهممحمد إسماعيل الداودي الفطاني
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